



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๔-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์บ้านเมือง ฉบับประจำวันที ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑๓ มูลค่าข่าว ๗๖,๙๕๐.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ได้ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

มศว 'มหาวิทยาลัยต้นแบบกิจการเพื่อสังคม'



แห่งแรกในเอเชีย



หมายเหตุ ประชาชน

การดำเนินกิจการเพื่อสังคมหรือซีเอสอาร์นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกฝังในสถานศึกษาสร้างจิตสำนึก ให้บัณฑิตที่จบออกไปตระหนักถึงคุณค่าการทำงานเพื่อสังคม เพื่อสร้างประเทศไทยน่าอยู่ อย่างไรก็ตาม การดำเนินกิจการเพื่อสังคมมีหลากหลายด้าน ทั้งด้านการศึกษา สังคม วัฒนธรรม หากกลุ่มธุรกิจที่มุ่งมั่นจะทำกิจการเพื่อสังคมศึกษา หากศึกษาจุดขาดจุดบกพร่องของสังคมให้ถ่องแท้จะเป็นส่วนหนึ่งที่อุดช่องว่างช่องโหว่ของสังคมลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้และเติมเต็มให้กัน

เมื่อเร็วนี้ ๆ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) สำนักงานสร้างเสริมกิจการเพื่อสังคมแห่งชาติ (สศส.) ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดพิธีลงนามความร่วมมือเพื่อพัฒนาต้นแบบสถาบันการศึกษา ด้านนวัตกรรมทางสังคมและกิจการเพื่อสังคม โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน

ผศ.นพ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ อธิการบดี มศว กล่าว ว่า ปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลกจำนวนมากที่สนใจและนำแนวคิดกิจการเพื่อสังคมมาปรับเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอน อาทิ มหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด มหาวิทยาลัยนอร์ทแฮมตัน มหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ด ซึ่งไม่เพียงแต่เปิดสอนเป็นรายวิชาหรือหลักสูตรอบรมเท่านั้น แต่บูรณาการแนวความคิดเข้ากับทุกภาคส่วน หรือเรียกว่า Social Enterprising University

“ขณะนี้ไทยยังไม่มีสถาบันการศึกษาที่ประสบความสำเร็จในการบูรณาการแนวความคิดกิจการเพื่อสังคมเช่นในต่างประเทศ ดังนั้นความร่วมมือในครั้งนี้จึงเป็นก้าวสำคัญ



พว.กฤษดา เรืองอารีรัชต์

ที่จะศึกษาแนวคิด และรูปแบบการดำเนินงาน เพื่อประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับประเทศไทย ซึ่งจะมีการจัดตั้งโรงเรียนสำหรับผู้ประกอบการทางสังคม (School for Social Entrepreneur) และบูรณาการเข้ากับหลักสูตรการเรียนการสอนของมศว อาทิ พัฒนารายวิชาพื้นฐาน (วิชาบังคับ) เกี่ยวกับกิจการเพื่อสังคม พัฒนาหลักสูตร ภาควิชา คณะ เพื่อเป็นต้นแบบในการเผยแพร่แนวคิดสู่เครือข่ายบัณฑิตศึกษาอื่น ๆ ในการพัฒนากิจการเพื่อ

สังคมร่วมกัน” ผศ.นพ.เฉลิมชัย กล่าว

พว.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ ผู้จัดการกองทุน สสส. กล่าวว่า ความร่วมมือในครั้งนี้ นำไปสู่การดำเนินงานใน 3 ด้านสำคัญ คือ 1. การพัฒนา และส่งเสริมให้นักศึกษา มศว มีจิตสาธารณะตระหนักถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนงานเพื่อสังคมผ่านรูปแบบอาสาสมัคร การฝึกงาน หรือจัดการเรียนการสอนร่วมกับองค์กร เพื่อนำสู่การเกิดสถาบันอุดมศึกษาปรับใช้สังคมต้นแบบ

ของประเทศไทย 2. การพัฒนาองค์ความรู้
หลักสูตรการเรียนการสอนของ มศว ที่สนับสนุน
การสร้างเสริมสุขภาพ และการพัฒนางาน
ด้านสังคม โดยสร้างร่วมมือกับ
คณะ หรือภาควิชาที่มีความพร้อม
และ 3. ความร่วมมือในการพัฒนา
แนวคิดและรูปแบบการสร้างเสริม
กิจการเพื่อสังคมในประเทศไทย
เพื่อให้ มศว ก้าวไปสู่การเป็น
“มหาวิทยาลัยต้นแบบกิจการ
เพื่อสังคม แห่งแรกของเอเชีย”

และเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างต้นแบบกิจการเพื่อสังคมที่มีความ
ยั่งยืนขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา

การดำเนินกิจการเพื่อสังคมจะยั่งยืนได้ต้องประสานความ
ร่วมมือกันทุกฝ่ายตลอดจนใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างมีคุณค่า มหา
วิทยาลัยจึงเป็นแหล่งต้นทางที่ช่วยเหลือหลอมให้มีคุณภาพออกมา
สู่สังคมเพื่อนำไปสู่การสร้างสังคมที่น่าอยู่ สังคมแห่งจิตสาธารณะ.

article@dailynews.co.th